

## **Qua cuộc hội nghị thảo luận về chức năng và nhiệm vụ của Ban tổ chức Tỉnh uỷ Hà-tây**

P.V

**T**RONG những ngày vừa qua, Ban tổ chức Tỉnh uỷ Hà-tây đã tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác và thảo luận về chức năng và nhiệm vụ của Ban, nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ trong ban về vị trí, trách nhiệm của Ban tổ chức, đánh giá một cách toàn diện công tác của Ban tổ chức tỉnh trong năm qua, nghiên cứu phương hướng và biện pháp chấn chỉnh tổ chức, sửa đổi lề lối làm việc của Ban. Cơ sở nghiên cứu và thảo luận là:

- Hai bài báo của đồng chí Lê Đức Thọ và của đồng chí Vũ Oanh về chức năng, nhiệm vụ của ban tổ chức và yêu cầu tu dưỡng của cán bộ tổ chức, đăng trên tập sản *Xây dựng Đảng* số 5 (tháng bảy), năm 1966.

- Báo cáo tổng kết công tác của Ban tổ chức tỉnh uỷ.

- Bản đề án chấn chỉnh tổ chức, sửa đổi lề lối làm việc của Ban.

Trước khi bước vào hội nghị toàn thể, các đồng chí cán bộ trong Ban đã tiến hành nghiên cứu cá nhân các văn kiện kể trên và trao đổi ý kiến tại các tổ công tác. Trong hai ngày làm việc khẩn trương (28-2 và 1-3), với nhiệt tình nâng cao chất lượng công tác của Ban, hội nghị đã đề cao tác phong thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, phát huy dân chủ nội bộ, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình, và đã thu được kết quả tốt đẹp. Toàn thể cán bộ trong Ban đã nhận thức rõ thêm vị trí của công tác tổ chức, xây dựng Đảng, chức năng và nhiệm vụ của Ban, đã thấy rõ những tiến bộ và nhược điểm của Ban trong thời gian qua, và nhất trí về phương

hướng, biện pháp phấn đấu nhằm nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới.

\*

\*\*

Cuộc hội nghị thảo luận về chức năng, nhiệm vụ của Ban tổ chức Tỉnh uỷ Hà-tây đã giúp các đồng chí cán bộ trong Ban soi sáng thêm một bước ba vấn đề sau đây:

- Tâm quan trọng của công tác tổ chức, xây dựng Đảng.
- Chức năng của ban tổ chức.
- Tu dưỡng của cán bộ tổ chức.

*Tâm quan trọng đặc biệt của công tác tổ chức, xây dựng Đảng là ở đâu?*

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng; lãnh đạo của Đảng lại có tính chất toàn diện. Vậy công tác nào có liên quan đến sự nghiệp của Đảng mà lại không quan trọng? Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội hiện nay, mọi hoạt động của Đảng trên các lĩnh vực quân sự, kinh tế, văn hoá... đều có vị trí quan trọng của nó. Đương nhiên, không nên so sánh công tác này của Đảng quan trọng hơn công tác kia, nhưng phải thừa nhận rằng công tác tổ chức, xây dựng Đảng có tầm quan trọng đặc biệt.

Gắn liền nhận thức lý luận với thực tiễn phong trào ở địa phương, hội nghị đã nhất trí kết luận: ở nơi nào phong trào quần chúng khá, công tác các mặt đều đạt thành tích, bất kỳ là hợp tác xã nông nghiệp, xí nghiệp hay cơ quan, là ở đó công tác tổ chức, xây dựng Đảng nhất định có tiến bộ. Bởi vì, thành tích sản xuất, chiến đấu và các mặt khác của đơn vị, địa phương, không thoát ly sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các tổ chức đảng, đều được gắn liền với những tiến bộ trong công tác đảng viên, công tác cán bộ, công tác chi bộ... Thực tiễn phong phú đã xác minh rằng: Nhân tố có tác dụng quyết định đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng là tổ chức đảng được củng cố và phát triển, chất lượng của

đội ngũ cán bộ và đảng viên được nâng cao, những nguyên tắc sinh hoạt nội bộ và nguyên tắc lãnh đạo tập thể của Đảng được tôn trọng, mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng được tăng cường, lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các cấp uỷ đảng được kiện toàn. Nói một cách khác, làm tốt công tác tổ chức, xây dựng Đảng là phát huy nhân tố có tác dụng quyết định thắng lợi đối với các mặt hoạt động của Đảng.

Nhưng, không phải chỉ có thế, tầm quan trọng của công tác tổ chức, xây dựng Đảng không chỉ giới hạn ở việc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị trước mắt của Đảng, ở việc góp phần quyết định vào quá trình tổ chức, thực hiện các nghị quyết của Đảng. Hơn thế nữa, công tác tổ chức, xây dựng Đảng còn có liên quan mật thiết đến vận mệnh và sự nghiệp lâu dài của Đảng. Sự nghiệp cách mạng ngày một phát triển, nhiệm vụ đặt ra trước Đảng ngày càng nặng nề. Đảng không thể không gắn liền với những hoạt động cách mạng thực tiễn hiện nay để mở rộng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên để xây dựng sự trưởng thành chung của Đảng, tạo điều kiện cho Đảng hoàn thành một cách vẻ vang sứ mệnh lịch sử của mình là xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Vì vậy, xem nhẹ hoặc không quan tâm đến công tác tổ chức, xây dựng Đảng, một mặt gây trở ngại cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trước mắt của Đảng, mặt khác làm giảm sút sức chiến đấu của Đảng, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, thậm chí có thể gây ra những khó khăn đối với sự nghiệp của Đảng.

*Đảng cần gì ở ban tổ chức?*

Công tác tổ chức, xây dựng Đảng liên quan đến sự nghiệp và vận mệnh của Đảng, là công tác chung của toàn Đảng, trước hết là của các cấp uỷ. Các cấp uỷ của Đảng, một mặt phải chăm lo tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, mặt khác phải chăm lo rèn luyện và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, không thể không quan tâm đến công tác tổ chức, xây dựng Đảng, không thể không trực tiếp chỉ đạo công tác này.

Để chỉ đạo tốt công tác tổ chức, xây dựng Đảng, đương nhiên cấp uỷ cần có bộ phận tham mưu, cần có những cán bộ chuyên trách vừa được rèn luyện vững vàng về lập trường, quan điểm của Đảng, vừa được bồi dưỡng về nghiệp vụ tổ chức, xây dựng Đảng. Vì sao vậy?

Vì, cấp uỷ là cơ quan lãnh đạo tập thể của Đảng, mỗi đồng chí cấp uỷ viên đều được phân công phụ trách một ngành công tác cụ thể của Đảng. Cho nên, muốn chỉ đạo tốt công tác tổ chức, xây dựng Đảng, cấp uỷ cần có ban tổ chức, tức là bộ phận tham mưu của Đảng. Nhiệm vụ của bộ phận tham mưu này là, một mặt, nghiên cứu và đề xuất với cấp uỷ ra những nghị quyết có liên quan đến công tác tổ chức, xây dựng Đảng: công tác đảng viên, công tác cán bộ, công tác kiện toàn và nâng cao sức chiến đấu của hệ thống tổ chức đảng ở các cấp...; mặt khác, giúp cấp uỷ theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra tổ chức đảng ở các ngành, các cấp thi hành tốt những nghị quyết trên, giúp cấp uỷ trực tiếp quản lý một số cán bộ và một số tổ chức đảng đã được phân công.

Cũng như bất kỳ công tác nào khác của Đảng, bản thân công tác tổ chức, xây dựng Đảng đòi hỏi phải được nâng cao về lý luận và nghiệp vụ, đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ chuyên trách. Nếu không, công tác tổ chức, xây dựng Đảng sẽ gặp khó khăn. Bởi vì, giúp cấp uỷ nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức, xây dựng Đảng có nghĩa là giúp cấp uỷ quán triệt và vận dụng học thuyết Mác – Lê-nin về đảng kiểu mới của giai cấp vô sản vào điều kiện cụ thể của nước ta, giúp cấp uỷ phấn đấu để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm tính chất giai cấp và tính chất tiên phong của Đảng. Vì Đảng được tổ chức trên cơ sở tập trung dân chủ và là một chính thể thống nhất, mọi nguyên tắc sinh hoạt nội bộ và lãnh đạo tập thể của Đảng phải được tôn trọng và thực hiện trong toàn Đảng, mọi nghị quyết về công tác tổ chức, xây dựng Đảng phải được quán triệt và thi hành thống nhất. Không phải là bộ phận nào khác, mà chính là ban tổ chức có trách nhiệm giúp cấp uỷ làm quán triệt tinh thần các nghị quyết nói trên cho các ngành, các cấp, chính là ban tổ chức

có trách nhiệm giúp cấp uỷ theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết đó trong toàn bộ hệ thống tổ chức của Đảng.

Hiện nay, trong Đảng còn một số đồng chí, kể cả cán bộ lãnh đạo của Đảng, chưa thật sự quan tâm đến công tác tổ chức, xây dựng Đảng, chưa quan tâm đề cao và phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong quá trình thực hiện của nhiệm vụ cách mạng thực tiễn của Đảng. Hiện tượng này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có nguyên nhân thuộc về trách nhiệm của ban tổ chức. Cũng vì vậy, mà cấp uỷ đã đòi hỏi ban tổ chức và cán bộ tổ chức phải phấn đấu không ngừng để nâng cao chất lượng của công tác tổ chức, xây dựng Đảng, để gắn liền công tác này với việc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng, làm cho toàn Đảng thật sự quan tâm và nghiêm chỉnh thi hành các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

*Cán bộ tổ chức có trách nhiệm phải tu dưỡng và không ngừng vươn lên.*

Đây cũng là kết luận nhất trí của toàn thể cán bộ tham gia học tập và thảo luận. Qua trao đổi ý kiến, các đồng chí đã nhận thức rõ thêm trách nhiệm nặng nề của mình trước Đảng. Là những cán bộ được Đảng tin cậy và giao nhiệm vụ làm công tác tổ chức, xây dựng Đảng, tức là làm những công việc có liên quan trực tiếp tới sự nghiệp và vận mệnh của Đảng, hơn ai hết, các cán bộ tổ chức phải không ngừng tu dưỡng và rèn luyện về lập trường, quan điểm của Đảng, về nhiệt tình cách mạng và lòng trung thành đối với sự nghiệp của Đảng, đồng thời để đáp ứng yêu cầu của Đảng, để không ngừng nâng cao chất lượng của công tác tổ chức, xây dựng Đảng, các cán bộ tổ chức phải thường xuyên học tập về chính trị và nghiệp vụ, phải thường xuyên nâng cao trình độ về mọi mặt của mình.

Trong đội ngũ cán bộ tổ chức hiện nay, hiện tượng thiếu phấn khởi công tác tuy ít, nhưng không phải là không còn. Ngoài lý do tư tưởng, hiện tượng tiêu cực này một phần còn được bắt nguồn từ những khó khăn và lúng túng trong công tác thực tiễn. Chính vì vậy ban tổ chức các cấp,

trước hết là các đồng chí thủ trưởng, phải không ngừng bồi dưỡng cho cán bộ về tư tưởng và nghiệp vụ, không ngừng quan tâm cải tiến phương pháp công tác và sửa đổi lề lối làm việc của ban, tạo điều kiện cho công tác tổ chức, xây dựng Đảng đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng trước mắt và lâu dài của Đảng.

Trên cơ sở phê bình, tự phê bình và phát huy dân chủ của nội bộ, Ban tổ chức Tỉnh uỷ Hà-tây đã nhất trí về phương hướng và biện pháp phấn đấu chung, nhằm khắc phục nhược điểm sự vụ và bị động, nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu và kiểm tra của Ban, bảo đảm cho Ban đóng được vai trò là trung tâm giúp tỉnh uỷ chỉ đạo tốt công tác tổ chức, xây dựng Đảng ở địa phương.